



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร 5107

ที่ กจ./ว 001

วันที่ 3 มกราคม 2566

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

เรียน หัวหน้าหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแจ้งกำหนดการสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณ
2566 ณ 1 เมษายน 2566 ดังนี้

ที่	วัน/เดือน/ปี	กำหนดการ
1	15 มีนาคม 2566	ผู้รับการประเมิน รายงานผลการปฏิบัติราชการ โดยระบุผลงานที่บ่งชี้ความสำเร็จของงานตามเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและข้อตกลงการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์
2	20 - 24 มีนาคม 2566	1. ผู้ประเมินทำการประเมิน ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินอาจร่วมกันวิเคราะห์ผลสำเร็จของงานและสมรรถนะก็ได้ 2. ผู้ประเมิน แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบและลงลายมือชื่อรับทราบเป็นรายบุคคลในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หากผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อให้ดำเนินการหาพยานอย่างน้อย 2 คน ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินแล้ว
3	29 - 31 มีนาคม 2566	งานการเจ้าหน้าที่ ส่งสูตรคำนวณการเลื่อนเงินเดือน Excel File ที่กรอกชื่อ - สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เงินเดือนก่อนเลื่อนและข้อมูลอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว ยกเว้นคะแนนประเมินและร้อยละที่ได้เลื่อน
4	3 - 7 เมษายน 2566	- ผู้ประเมินรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ - หน่วยงาน นำผลการประเมินฯ เลื่อนเงินเดือนในสูตรคำนวณการเลื่อนเงินเดือน Excel File โดยใน "sheet ข้อมูล" ต้องกรอกคะแนนประเมินในคอลัมน์ "คะแนน" และใน "sheet ข้อมูล % การเลื่อน" ให้กำหนด % การเลื่อนในแต่ละช่วงคะแนน โดยวงเงินที่ใช้เลื่อนไม่เกินวงเงินที่กำหนด - หน่วยงาน ส่ง 1. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปร.-3) 2. สูตรคำนวณการเลื่อนเงินเดือน Excel File ซึ่งใน sheet ข้อมูล ที่ได้กรอกคะแนนประเมิน ในคอลัมน์ "คะแนน" และใน sheet ข้อมูล %การเลื่อน ได้กำหนด % การเลื่อนแต่ละช่วงคะแนนแล้ว ส่งที่งานการเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ

ที่	วัน/เดือน/ปี	กำหนดการ
5	20 เมษายน 2566	- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการและให้ความเห็นเกี่ยวกับร้อยละของการเลื่อนเงินเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ



(ดร.สมปอง รักษาธรรม)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช